

Đài Kỷ niệm Quốc gia của nước Úc về Di cư là một bức tường dài 100 mét chạy dài xuống con đường phía bắc của bảo tàng ở Pyrmont.

‘Tôi tôn trọng lòng dũng cảm và sự kiên cường của cha mẹ và gia đình tôi. Tôi biết ơn đất nước này và những người ở đây đã chào đón chúng tôi, cho chúng tôi niềm hi vọng trong lúc tuyệt vọng và cho chúng tôi đặc quyền được góp phần vào sự phong phú của một xã hội đa văn hoá. Tôi, chúng tôi tự hào gọi nước Úc là quê hương.’

Bác sĩ Trần Nguyễn
(tỏ lòng tôn kính gia đình của cô trên
Đài Kỷ niệm Quốc gia về Di cư)
Đài Kỷ niệm Quốc gia của nước Úc về Di cư,
tháng 5 năm 2024

MUSEUM

AUSTRALIAN NATIONAL
MARITIME MUSEUM

Hôm nay hãy tỏ lòng
tôn kính một di dân
người Việt

Đài Kỷ niệm Quốc gia của
nước Úc về Di cư



Hôm nay hãy tỏ lòng tôn kính một di dân người Việt

Nước Úc của hôm nay đã được định hình bởi những người di cư đến. Chúng ta từ khắp mọi miền đất trên trái đất này đã đến đây để xây dựng nên đất nước tuyệt vời này.

Đài Kỷ niệm Quốc gia về Di cư, Bức tường Chào đón, là một trong những biểu trưng quan trọng và hữu hình nhất của lòng tôn kính của Bảo tàng Hàng hải Quốc gia Úc đối với di sản di cư của chúng ta.

Đại diện cho mọi kỷ nguyên của lịch sử di cư của chúng ta, Đài Kỷ niệm Quốc gia về Di cư tỏ lòng tôn kính đến hàng ngàn người được ghi danh trên đó và những chuyến đi phi thường của họ đến lục địa này.

Qua Đài Kỷ niệm, Bảo tàng sưu tập những câu chuyện của di dân, tạo nên một kho lưu trữ trực tuyến về những câu chuyện của các cá nhân, những người đã định hình cách chúng ta sống.

Quý vị có thể tỏ lòng tôn kính di sản di cư của mình trên một tấm của Đài Kỷ niệm mà được dành riêng cho người Việt - gia đình quý vị, bạn bè, tổ tiên hoặc chính quý vị – với những cái tên được khắc trên các tấm đồng để ghi dấu sự đóng góp của họ cho quốc gia này.

Lễ ra mắt tấm đồng dành cho người Việt, sẽ được tổ chức vào cuối năm 2025, cho phép những người hiến tặng và gia đình họ được tụ họp và kỷ niệm.

Việc bổ sung một cái tên vào Đài Kỷ niệm bao gồm việc thực hiện một khoản hiến tặng 500 đô-la cho Bảo tàng, mà có thể được khấu trừ thuế. Số tiền hiến tặng này sẽ được dùng vào việc phát triển và mở rộng chương trình di cư của chúng ta.

Việc đăng ký hiện đang được tiếp nhận.

Còn có cả giấy chứng nhận về món quà để gửi tới những người thân yêu.

Muốn đăng ký hoặc biết thêm thông tin, hãy truy cập www.sea.museum/Vietnamese hoặc liên hệ với nhóm của chúng tôi tại địa chỉ thư điện tử nationalmonument@sea.museum hoặc số điện thoại (02) 9298 3777.

Hình ảnh trên: Lan Nguyen, Thi Kieu My (Maryanne) Nguyen, Oanh Nguyen, Thai Nguyen và Nguyet de Mello tại Đài Kỷ niệm Quốc gia về Di cư tại Bảo tàng Hàng hải Quốc gia Úc, tháng 11 năm 2024.

Hình ảnh trên trang bìa: Vincent Nguyen và Kim Phan tại Đài Kỷ niệm Quốc gia về Di cư tại Bảo tàng Hàng hải Quốc gia Úc.